

## Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ý Yên họp triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2023.

Sáng ngày 10/8/2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện họp triển khai kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện chủ trì cuộc họp.



Trong những năm qua, huyện Ý Yên luôn tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao. Riêng trong ngày hội “Những giọt máu hồng” năm 2022, đã có 1.574 người đến hiến máu và đã tiếp nhận được 898 đơn vị máu, đạt 112,3% so với chỉ tiêu giao. Thông qua ngày hội đã lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người “*Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại*”, giáo dục truyền thống đoàn kết “*Tương thân, tương ái*” cho thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh.



Theo kế hoạch, dự kiến ngày hội “*Những giọt máu hồng năm 2023*” được huyện Ý Yên tổ chức vào tháng 9 tại Nhà Văn hóa Trung tâm huyện. Với chỉ tiêu phấn đấu khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe tối thiểu 1.500 lượt người, tổ chức tiếp nhận tối thiểu 800 đơn vị máu, đạt 0,6% dân số. Để tổ chức ngày hội “*Những giọt máu hồng năm 2023*” đạt được mục tiêu đề ra, huyện Ý Yên đã kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện năm 2023 gồm 17 thành viên do đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm Trưởng Ban.





Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về việc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; giao chỉ tiêu số người tham gia hiến máu cho từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các công ty, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện hiểu về mục đích, yêu cầu của hiến máu tình nguyện, tầm quan trọng và tính nhân văn, nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu nhân đạo, hiến máu cứu người; xây dựng kế hoạch cụ thể công tác chuẩn bị đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn người đến hiến máu, chuẩn bị các

điều kiện cơ sở, vật chất cho việc khám, lấy máu, kinh phí phục vụ cho ngày hội hiến máu tình nguyện, công tác thi đua khen thưởng...



Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện năm 2023 huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên trong các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học, các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Thường trực BCD vận động hiến máu tình nguyện của huyện cần chủ động phối hợp với các thành viên, đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, phân đấu tổ chức ngày hội “*Những giọt máu hồng*” năm 2023 đạt kết quả tốt, vượt chỉ tiêu đã đề ra./.

*Nguồn: [yyen.namdinh.gov.vn](http://yyen.namdinh.gov.vn)*